

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.80 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 30.70-30.90 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.80 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.72 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบวันนี้ 30.70-30.90 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีทิศทางทรงตัว ตลาดปัดริบความเสี่ยงจากความเสี่ยงโลกเป็นหลัก แต่จะเห็นว่าบาทอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนหน้า โดยเงินบาทยังถูกมองเป็นสกุลเงินปลอดภัยหรือ (Safe haven)

* ดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯปรับตัวลงต่อเป็นวันที่สองโดยปิดลบ1.2% ไปที่ระดับ2882จุด ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวลง 10bps มาที่ระดับ1.64%

* ล่าสุดสกุลเงินเปโซและตลาดหุ้นของอาร์เจนตินาเผชิญการเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้ หลังประธานาธิบดีมาวิซซิโอ มาครี ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายกลาง-ขวาของอาร์เจนตินา ทำผลงานได้ไม่ดีในศึกเลือกตั้งขึ้นต้น สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศอีกครั้งในเดือนต.ค.

* นอกจากนี้ การประท้วงในฮ่องกงที่บานปลายก็เป็นประเด็นกดดัน เนื่องจากฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเชิงพาณิชย์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จุดตลาดหุ้นมูลค่า 4.9 ล้านล้านดอลลาร์ของฮ่องกง

* ในขณะที่ เยนอยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 7 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันนี้ จากประเด็นความไม่สงบในฮ่องกงและความผันผวนของตลาดต่างๆของอาร์เจนตินาเช่นกัน

* ปัจจัยที่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้คือ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/62 (เบื้องต้น) ของยูโรโซน

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.47 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.38

* เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,025.49 ล้านบาท

* เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -628.91 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วานนี้เท่ากับ 30.730 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้